

**Trang chủ Liên kết Bài 4: Thế Giới Màu Sắc: Tuần 4**

Thưa các gia đình: Trong bài học này, con bạn sẽ học về màu sắc. Hãy thử ít nhất ba trong số những hoạt động học tập vui nhộn này, hoặc làm tất cả! Điều quan trọng nhất là tận hưởng thời gian với con của bạn học về những gì đang xảy ra trong lớp học. Vui lòng tô màu trong các ô trống của các hoạt động bạn chọn, và gửi lại mẫu đơn này cho trường vào thứ Hai tới. **CHÚC VUI VẼ!**

Tên con bạn: \_\_\_\_\_

<u>Chữ</u>	<u>Ngôn Ngữ</u>
<p><b>Thơ:</b> Đọc cùng nhau. Đây là một bài thơ mà con bạn nên làm quen.</p> <p><b>Three Little Monkeys</b>            Three little monkey swinging in a tree.            Along comes a crocodile as quiet as can be.            The first monkey says, "You can't catch me!"            SNAP!</p> <p>Two little monkeys swinging in a tree.            Along comes a crocodile as quiet as can be.            The second monkey says, "You can't catch me!"            SNAP!</p> <p>One little monkey swinging in a tree.            Along comes a crocodile as quiet as can be.            The third monkey says, "You can't catch me!"            SNAP!            "Missed me!"            -Anonymous</p>	<p><b>Tương tự và khác biệt:</b> Thu thập nhiều vật dụng như muỗng, nĩa, đĩa nhỏ, ly có kích cỡ khác nhau, chai nhựa và chậu. Nhìn hai vật cùng một lúc và nói chuyện với con của bạn về những gì cô ấy hay họ nhận thấy là giống nhau và khác nhau giữa chúng.</p> <p><b>Bắt Đầu Câu Chuyện:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Điều gì là giống nhau hoặc khác nhau giữa hai đối tượng?</li> <li>• Hình dạng là gì?</li> <li>• Chúng có màu gì?</li> <li>• Họ được làm gì?</li> </ul> <p><b>Những từ bạn có thể sử dụng trong cuộc hội thoại bao gồm:</b> <i>giống nhau, khác nhau, tương tự, giống nhau, so sánh, tương phản, sắp xếp</i></p>
<p><b><u>Nói và Đọc Cùng Nhau</u></b> (20 phút)</p> <p><b>Bắt đầu cuộc trò chuyện:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Phần yêu thích của bạn trong câu chuyện là gì?</li> <li>• Điều đầu tiên xảy ra trong câu chuyện là gì?</li> <li>• Bạn nghĩ điều gì sẽ xảy ra tiếp theo?</li> </ul>	<p><b><u>Toán</u></b></p> <p><b>Đếm theo mẫu:</b>            Thực hành tính các mô hình với con của bạn bằng cách xen kẽ giữa yên tĩnh và to lớn khi bạn đếm với nhau. Ví dụ, "1-2-3" (to) "4-5-6" (yên tĩnh) "7-8-9" (to) "10-11-12" (yên tĩnh), v.v ...</p> <p><b>Bắt Đầu Câu Chuyện:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bạn nhận thấy gì về mô hình này?</li> <li>• Một mô hình khác chúng ta có thể thử là gì?</li> </ul>

## Vận Động

### **Ánh sáng Xanh / Ánh sáng Đỏ:**

Bạn có thể chơi trò chơi này trong hoặc ngoài và mời những thành viên khác trong gia đình. Để chơi, một người là đèn giao thông và những người chơi khác đứng trên đường khởi đầu. Đèn giao thông đã trở lại với họ. Khi cô ấy nói "ánh sáng xanh", các cầu thủ cố gắng nhảy đến đích. Khi cô nói "ánh sáng đỏ", cô quay lại và các cầu thủ phải dừng lại. Việc này tiếp tục cho đến khi người chơi hoàn thành mục tiêu và sau đó người chơi có thể chuyển đổi vai trò.

## Danh sách thống kê việc đọc sách

Đánh dấu mỗi ngày khi mà bạn và con của bạn đọc một câu chuyện với nhau. Các sách có thể bằng tiếng Anh hoặc bằng ngôn ngữ chính của bạn. Ghé thăm thư viện công cộng của bạn để biết những cuốn sách tuyệt vời về thế giới màu sắc!

Thứ Hai \_\_\_\_ Thứ Ba \_\_\_\_ Thứ Tư \_\_\_\_ Thứ Năm \_\_\_\_ Thứ Sáu \_\_\_\_ Thứ Bảy \_\_\_\_ Chủ Nhật \_\_\_\_

### **Sách mà chúng ta đang đọc ở trường:**

*The Lion and the Little Red Bird*  
của Elisa Kleven

### **Các sách khác mà bạn và con bạn có thể thường thức:**

*More, Fewer, Less* của Tana Hobin  
*Of Colors and Things* của Tana Hobin

## Các mẹo để đọc cùng nhau:

- Ngồi cùng nhau trong một nơi yên tĩnh yên tĩnh.
- Khi bạn đọc, làm nổi bật và định nghĩa từ vựng mới. Ví dụ: “**Đã giải cứu** có nghĩa là ai đó đã được cứu khỏi nguy hiểm.”
- Khi bạn đọc, hãy hỏi các câu hỏi về con của bạn liên quan đến cuốn sách. Ví dụ: “Tại sao đuôi sư tử biến màu khác?”